

แบรินด์จูเนียร์เปิดตัวแก๊งค์ฉลาดคิด(ส์)ปี3

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกวดรอบสุดท้าย โครงการแก๊งค์ฉลาดคิด(ส์) กับแบรินด์จูเนียร์ ปี 3 ตอน "ฉลาดดีฉลาดดัง ฉลาดทุกวัน กับแบรินด์จูเนียร์ ชูปโก้สกัด" พร้อมประกาศผลน้องๆ มากความสามารถ 10 คน ที่จะได้เป็นแก๊งค์ฉลาดคิด(ส์) กับแบรินด์จูเนียร์ ปี 3 หลังจากมีน้องๆ สนใจสมัครเข้ามา กว่า 700 คน

งานนี้แต่ละคนจะต้องมาเข้าฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐานเพื่อทดสอบไหวพริบ ปฏิภาณ ความรู้ทั่วไป รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนๆ ได้แก่ ฐานฉลาดดี-น้องๆ ช่วยกันเดินทรงตัวไปยังหีบสมบัติ ค้นกุญแจมาช่วยแพนด้าที่ถูกขังในกรง, ฐานฉลาดทุกวัน-ทดสอบความรู้ทั่วไปจากการตอบคำถาม, ฐานฉลาดยกบ้าน-น้องๆ ปิดตาพ่อแม่ ดูราคาสินค้าแล้วพาไปซื้อปิ้งให้ได้ตามเงินที่พี่ๆ กำหนดให้, ฐานฉลาดกับแบรินด์จูเนียร์-น้องๆ สามัคคีช่วยกันต่อหอคอยแบรินด์จูเนียร์ และฐานฉลาดทาน-น้องๆ พักเติมพลังด้วยของว่างที่มีประโยชน์และดื่มแบรินด์จูเนียร์ และการแสดงความสามารถพิเศษบนเวที

ในที่สุดคณะกรรมการก็ได้ประกาศให้น้องๆ คนเก่ง 10 คน เป็นแก๊งค์ฉลาดคิด(ส์) ปี 3 ได้แก่ น้องวินวิน-ด.ช.โกศลย์ วงศ์ทัศนีย์ อายุ 8 ปี, น้องเอิร์ท-ด.ช.กัณฐ์ สุวรรณชื่น อายุ 7 ปี, น้องจินจิง-ด.ช.ชินดนัย นุกุลวุฒิโอกาส อายุ 8 ปี, น้องโมนิค-ด.ช.วิวิธวินท์ เทพมาลี อายุ 6 ปี, น้องซันเด-ด.ช.กชิตติศ เกื้อสกุลรุ่งโรจน์



โฉมหน้าแก๊งค์ฉลาดคิด(ส์) กับแบรินด์จูเนียร์ปี 3 ทั้ง 10 คน ที่ชนะการประกวดในรอบสุดท้าย



ด.ช.ชินดนัย นุกุลวุฒิโอกาส



ด.ญ.พรสวรรค์ รวยรื่น

อายุ 6 ปี, น้องอองฟองต์-ด.ญ.กรภัทร ผ่องใส อายุ 5 ปี, น้องดีไซน์-ด.ญ.วรรณรดา เจริญบุรีสุทธิ อายุ 6 ปี, น้องเชียงเชียง-ด.ญ.พรสวรรค์ รวยรื่น อายุ 8 ปี, น้องนীর-ด.ญ.นীর เอกปฐมศักดิ์ อายุ 8 ปี และน้องจูน-ด.ญ. สีตลา สุวิวัฒน์ธนชัย อายุ 8 ปี ซึ่งได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท พร้อมดื่มแบรินด์จูเนียร์ ชูปโก้สกัด ฟรี เป็นเวลา 1 ปี และร่วมแสดงภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของแบรินด์จูเนียร์ชูปโก้สกัดอีกด้วย

ด.ช.ชินดนัย นุกุลวุฒิโอกาส หรือน้องจินจิง นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม อายุ 8 ขวบ ซึ่งชนะกิจกรรมการด้วยการเล่นเปียโนเพลง Canon in D Major และยังต่อด้วยการโชว์ลีลาตีระนาดได้อย่างพลิ้วไหวแล้วว่าเข้าร่วมประกวดกับโครงการนี้ เพราะคุณแม่อ่านไปเจอข่าวรับสมัครในหนังสือพิมพ์เลยให้มาลองร่วมกิจกรรมท้าทายความสามารถ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 400,000

Section: ผู้หญิง/สตรี

วันที่: อังคาร 5 มกราคม 2553

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10503

หน้า: 19 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 56

Ad Value: 42,000

PRValue (x3): 126,000

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แบรินด์จูเนียร์เปิดตัวแก๊งค์ฉลาดคิด(ส์)ปี3

“ฉันจึงชอบทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทยครับ เลยขอโชว์ทั้ง 2 อย่างเลย เล่นเปียโนมา 4 ปี ส่วนระนาดเรียนมาได้ 1 ปีคร่ำครึครับ เริ่มต้นเลยคุณแม่ทราบมาว่า เล่นเปียโนแล้วจะทำให้เด็กอารมณ์ดีเลยส่งเสริมให้เรียนเปียโนมาตั้งแต่ 4 ขวบ แล้วตอนแรกไม่ได้หวังอะไรมากแค่อยากเล่นให้อารมณ์ดีเท่านั้น แต่ปรากฏว่าพอไปเรียนได้ไม่นานคุณครูก็บอกว่ามีแววเลยส่งไปแข่งขันระดับประเทศ ได้เหรียญทองมาหลายรายการแล้วครับ อนาคตฉันจึงเลยมีความฝันอยากเป็นครูสอนเปียโน ตอนนี้ตั้งใจที่จะได้ไปถ่ายโฆษณากับเพื่อนๆ แก๊งค์ฉลาดคิด(ส์) ด้วยครับ”

ด.ญ.พรสรวง รวยรื่น หรือน้อง เชิงเชิง นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร อายุ 8 ขวบ แสดงการรำไทยประยุกต์กับบัลเลต์ได้อย่างอ่อนช้อย เล่าว่า เข้ามาประกวดเพราะคุณย่าเห็นว่าชอบแสดงบนเวทีเลยแนะนำให้สมัครแถมบ้านเชิงเชิงยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรินด์ด้วย

“เชิงเชิงคิดว่าเวทีประกวดนี้สนุกเพราะว่ามีฐานให้วัดความรู้รอบตัวและไหวพริบด้วย ไม่ใช่แค่มาประกวดกันที่การแสดงอย่างเดียว เชิงเชิงเลือกแสดงประยุกต์รำไทยกับบัลเลต์ เพราะเรียนหลายอย่างแต่ชอบการเต้นเป็นพิเศษ เรียนบัลเลต์ รำไทย แจ๊ส มาตั้งแต่อนุบาล 1 แล้ว มาประกวดวันนี้ทำให้ได้เพื่อนมากมายเลยล่ะ”

น้องๆ คนไหนอยากแจ้งเกิดแบบนี้บ้าง คอยติดตามอัพเดทข่าวคราวการรับสมัครโครงการแก๊งค์ฉลาดคิด(ส์)กับแบรินด์จูเนียร์ ครั้งต่อไปได้จาก www.brandsworld.co.th